

13 Tháng Ba 2025

Ngôi Sao về Công Tác Xã Hội: Nhân Viên Kỳ Cụp Được Vinh Danh là Nhân Viên Xã Hội Trường Học của Năm tại Học Khu!

Don Wessels là một nhân viên xã hội của DeKalb County School District (DCSD). Ông được đồng nghiệp mô tả là thân thiện, điềm tĩnh, chăm chỉ, một người lãnh đạo và một người cố vấn. Với sự nghiệp ba thập kỷ lừng lẫy, ông Wessels gần đây đã được vinh danh là *Nhân Viên Xã Hội Trường Học của Năm* tại DCSD, giải thưởng mà ông đã nhận được với cả tình yêu, sự trân trọng và lòng biết ơn từ các đồng nghiệp của mình.

Phòng Công Tác Xã Hội Trường Học của DCSD trao giải thưởng này qua quyết định bằng phiếu bầu từ các thành viên phòng ban trong Tuần Lễ Công Tác Xã Hội Trường Học được công nhận trên toàn quốc vào tháng 3 hàng năm. Tuần lễ này kết thúc bằng một bữa tiệc trưa, nơi ông Wessels được công bố là người nhận giải thưởng danh giá của năm nay.

“Được đồng nghiệp chọn để vinh danh là một vinh dự lớn lao, bởi vì mỗi người trong phòng công tác xã hội đều cam kết mạnh mẽ trong việc hỗ trợ trẻ em và trường học trong quận”, ông Wessels chia sẻ. “Tôi thực sự vinh hạnh được công nhận là một phần quan trọng trong đội ngũ này”.

Ông Wessels đã cống hiến toàn bộ sự nghiệp 32 năm làm nhân viên xã hội của mình cho DeKalb County School District, chủ yếu tại trường Lakeside High School. Trước khi gia nhập Học Khu, ông là một viên chức quản chế của tòa án vị thành niên trong 15 năm. Quyết định trở thành nhân viên xã hội của ông phần nào được truyền cảm hứng từ bà của ông, người đã hy vọng ông sẽ trở thành một mục sư. Tuy nhiên, ông đã chọn một con đường khác để truyền cảm hứng và mang lại hy vọng cho người khác.

“Tôi nghĩ bà sẽ nhận ra rằng công việc mà nhân viên xã hội làm thực ra cũng có phần nào tương đồng với sứ mệnh của một mục sư—cả hai đều hướng đến việc giúp đỡ người khác”, ông Wessels nói.

Qua những cuộc thảo luận với các đồng nghiệp về kinh nghiệm làm việc với ông, ông Wessels chứng tỏ bản thân như một nhà lãnh đạo tinh thần. Ông liên tục khuyến khích, truyền cảm hứng để mọi người cống hiến hết mình vì những học sinh yếu thế nhất trong học khu. Hai năm sau khi Shelly Bishop được thăng chức lên Trưởng Nhân Viên Xã Hội, ông Wessels từng nói rằng cô ấy sinh ra để đảm nhiệm vai trò này.

“Ông đã khai sáng cho tôi vào thời điểm đó. Điều quan trọng không phải là giác ngộ được gì, mà quan trọng ai là người truyền động lực cho bạn”, cô Bishop - hiện là Điều Phối Viên Dịch Vụ Công Tác Xã Hội - chia sẻ. “Don và tôi không thực sự làm việc cùng nhau vì chúng tôi phục vụ ở các khu vực khác nhau của Học Khu. Ông không thực sự biết tôi, nhưng ông luôn rất thân thiện với tôi. Giải thưởng này rất xứng đáng với ông”.

Trưởng Nhân Viên Xã Hội của DCSD Katina Watts cũng khẳng định ông Wessels là một trong những người đầu tiên chào đón cô khi cô mới đến Học Khu và là một người cố vấn vững chãi trong sự nghiệp của cô.

“Thật tốt khi được nghe một giọng nói nhẹ nhàng giữa một [cuộc khủng hoảng]”, cô Watts nói. “Khi tôi đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng, tôi tìm đến Don vì Don sẽ làm tôi trở nên bình tĩnh và đó là một trong những điều tôi yêu quý ở ông. Tôi đánh giá cao sự thông thái và kiến thức của ông; ông có rất nhiều thông tin để chia sẻ”.

Ông Wessels tin rằng mọi hành động và lời nói của mình đều hướng đến mục tiêu giúp học sinh DCSD thành công về cả học tập lẫn xã hội. Ông cho rằng hiệu quả của mình với tư cách là một nhân viên xã hội là nhờ cam kết của Học Khu trong việc tìm cách hỗ trợ học sinh để thành công.

“Những nhu cầu mà trẻ em có bên ngoài trường học rất lớn và có tác động sâu sắc. Là nhân viên xã hội, chúng tôi hỗ trợ các em vượt qua căng thẳng và khó khăn”, ông chia sẻ. “Chúng tôi hỗ trợ các gia đình và đưa ra phản hồi cho các quản trị viên và giáo viên trong lớp để họ có ý tưởng về nhu cầu của trẻ em bên ngoài trường học và tính đến điều đó khi hỗ trợ trẻ em”.

Ông Wessels đang đến gần tuổi nghỉ hưu, và ông hy vọng rằng khi ngày đó đến, các đồng nghiệp của ông và những học sinh mà ông đã giúp đỡ sẽ nhớ đến ông như một người ủng hộ mạnh mẽ cho phòng công tác xã hội trường học của Học Khu.

“Tôi hy vọng mọi người sẽ nói rằng tôi đã sát cánh cùng các quản trị viên, giáo viên, cố vấn và đặc biệt là học sinh để giúp các em phát triển”, ông chia sẻ. “Tôi mong rằng họ sẽ nhớ đến tôi như một người luôn nỗ lực cải thiện cuộc sống của học sinh và gia đình các em”.